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งานพระราชทานปร ิญญาบัตรในความร ู ส ึกของชาวราชมงคล 

เปนวันที ่คณาจารยและนักศึกษามีความปติยินดีกับความสำเร็จ 

อีกกาวหน่ึงของนักศึกษา เปนกาวแรกท่ีจะนำพานักศึกษาไปสูโลกกวาง 

เปนโอกาสที่นักศึกษาจะไดนำความรู ความสามารถที่เลาเรียนมา 

ตั้งแตเริ่มจำความไดจนถึงรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใชในการดำรงชีวิต

ใหอยูไดอยางมีความสุขและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนกาวที่ 

นำไปสูหนทางการเริ่มเปนผูรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตราชมงคลทุกทาน ที่ฝาฟน มานะ 

พยายาม อุตสาหะ วิริยะ พากเพียร จนมาสูความสำเร็จในครั้งนี้ 

ขอฝากใหศิษยทุกๆ ทานเปนคนดีของสังคม นำความรูที่ไดเลาเรียน 

มาไปประยุกตปร ับใชใหเก ิดประโยชนที ่ด ีต อตนเองและสังคม 

คณาจารยทุกคนตางเฝามองศิษยทุกคนดวยความรัก และความหวงใย 

สงศิษยถึงฝง คือเปาหมายสำคัญของการเปนครู อาจารย ยิ่งศิษย 

เปนกำลังสำคัญที่ดีของครอบครัวและสังคม ยอมเปนสิ่งที่ครู อาจารย 

ทุกคนยิ้มทั้งหัวใจขอใหทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ 

มุงหวังทุกประการ

ดร.สุกิจ  นิตินัย
อธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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นายสมพร ปิยะพันธ์
อธิการบดี

ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองอธิการบดี

ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์
รองอธิการบดี 

ผศ.พีระพล  เดชะดนุวงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
รองอธิการบดี 

ผศ.ดร.นิรมล วรสิษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี  

นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์
รองอธิการบดี

นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน 
รองอธิการบดี 

อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
ผู้ช่วยอธิการบดี
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S P E C I A L  G U E S T S

แนะนำ�คณะผู้บริห�รชุดใหม่ UTK
	 Inside	 UTK	 ฉบับพิเศษชวนทุกท่านมาทำาความรู้จักกับ 
คณะผู้บริหารชุดใหม่ของ	 UTK	 ภายใต้การนำาของ	 นายสมพร	 
ปิยะพันธ์	รักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

		 ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำาลังจะก้าวเดินไปในอนาคต	 ภายใต้ 
การบรหิารของคณะผูบ้รหิารชดุใหมจ่ะเปน็อยา่งไร	อะไรคอืความทา้ทาย
สำาคัญในการทำางานท่ามกลางโลกอนาคตที่เน้นความคิดสร้างสรรค์	
มีความหลากหลาย	 และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 หาคำาตอบ 
กันได้ที่นี่	
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น�ยสมพร ปิยะพันธ์
Mr. Somporn Peyaphan
อธิการบดี
President of the University
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S P E C I A L  G U E S T S

ชื่อ-สกุล	 :	 นายสมพร	ปิยะพันธ์
ตำ�แหน่ง	 :	 อธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	วิทยาเขตเทเวศร์
		 	 ปริญญาโท	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 เน้นการทำางานเป็นทีม	กำาหนดเวลาทำางานชัดเจน	รายงานผลและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	
	 	 นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาช่วยในการทำางาน	

	 “ในฐานะรักษาการอธิการบดี	 หน้าที่ 
ของผมคือการบริหารงาน	 10	 สถาบันของ
มหาวิทยาลัย	อันประกอบด้วย	7	คณะ	3	สถาบัน	
และมีการติดตามงานอย่างต่อเน่ือง	 โดย 
มอบหมายให้รองอธิการบดีท้ัง	 3	ฝ่ายไปดูแล	
ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้งานสำาเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ตามยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย	นั่นคือการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค์		

	 ในวาระการดำารงตำาแหน่งของผมต้ังเป้า 
สิ่งท่ีต้องทำาให้เกิดเป็นรูปธรรม	 เรื่องแรกคือ	 
การผลักดันมหาวิทยาลัยของเราในการเข้าสู่ 
มหาวิทยาลัยสีเขียว	(Green	University)	ท่ีผ่านมา	
เกิดโครงการรณรงค์ต่างๆ	มากมาย	อาทิ	การใช้ 
จักรยานในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย	 
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซม
จักรยานท่ีมีอยู่	 และแจกจ่ายไปยังคณะต่างๆ	
โครงการ	Sharing	Car	ทีม่กีารนำารถยนตไ์ฟฟ้า	
(EV)	มาใชง้านภายในมหาวิทยาลยั	ในอนาคต
จะมีการนำามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้งานด้วย		

	 ผมมองว่ามหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นการ
เตรียมพร้อมสำาหรับอนาคตท่ีมีปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนน้อยลง	 รักษาสิ่งแวดล้อม	และ 
ลดการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย	 เพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน

	 อีกเรื่องหนึ่ งคือการพัฒนาหลักสูตร	 
Non-degree	เพ่ือส่งเสรมิบณัฑิตพันธ์ุใหมห่รอื
บุคลากรที่ทำางานแล้วและต้องการความรู้
เฉพาะด้าน	 ซึ่งเป็นการเรียนแบบโมดูล	 หรือ
เรียน	2	-	3	เดือนตอ่	1	หวัขอ้	โดยการเรียนแบบ
โมดลูน้ันสามารถนับเปน็หน่วยกิตไดด้ว้ย	และ
สามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต	 ถ้ามาเรียนครบ
หน่วยกิตท่ีวางไว้ก็ได้รับวุฒิปริญญาตรี	ปัจจุบัน 
เรามีหลักสูตรต่างๆ	อาทิ	หลักสูตรการซ่อมบำารุง 
ยานยนตไ์ฟฟ้า	หลักสูตรซอ่มบำารงุอากาศยาน	

		 อีกหน่ึงรูปแบบการเรียนท่ีเราบริหาร
จัดการคือ	 ระบบเครดิตแบงก์	 (credit	 bank)	
นักศึกษาไม่จำาเป็นต้องเรียนต่อเนื่องครบ	4	ปี	
หากเรียนไปแล้วสักพัก	 และอยากออกไป
ทำางานก่อน	มหาวิทยาลัยจะเก็บหน่วยกิตไวใ้ห้	
จะกลบัมาเรยีนเมือ่ไรก็ได	้ซึง่เราเริม่ดำาเนินการ
แล้วในปีการศึกษา	2561

		 ขณะเดียวกันเราก็มีแผนพัฒนาบุคลากร
ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายสนับสนุน
และสายวชิาการเพ่ิมวิทยฐานะใหส้งูขึน้	ในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	 สิ่งสำาคัญคือเรา
ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทีเ่อือ้ตอ่การปฏิบตังิาน	เพ่ือสามารถขบัเคลือ่น
มหาวทิยาลยัไปสูเ่ปา้หมายได	้ขณะนีเ้รามกีาร
ส่งบุคลากรไปทำางานวิจัยระดับนานาชาติ 
มากขึ้น	 และมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ	ทีผ่า่นมาเราเพ่ิงมกีารจดสทิธิบตัรแรก
ของมหาวิทยาลัย	แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้	
มหาวิทยาลัยจะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักวิจัย
ของเราเขา้สูข่ัน้ตอนการจดสทิธิบตัรมากย่ิงขึน้	

	 ต้ังแต่ก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่งรักษาการอธิการบดี 
จนถึงปัจจุบัน	 ผมได้รับความร่วมมือจาก
คณบดีทุกท่านในการทำางานเปน็อย่างด	ีซึง่ผม
ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	ท่ีน้ีด้วย	ผมมองว่า 
การทำางานเป็นทีมมีความสำาคัญมาก	หากเรา
ทุกคนร่วมมือกัน	 ก็จะสามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัของเราไปสูก่ารเปน็มหาวิทยาลยั
ชั้นนำาระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ต่อไป”
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Name-Surname : Mr. Somporn Peyaphan
Position : President
Education : Bachelor’s degree: Faculty of Technical Education, 
  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thewet Campus
Master’s degree : Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep
Work Style : Work as a team, set clear work schedules, report and follow up on results continuously, 
  and use new technologies to support works.

Profile

	 “Being	an	acting	president,	my	duty	
was	to	continuously	manage	and	follow	
up	 the	 Universi ty’s	 10	 inst i tut ions	
comprising	7	faculties	and	3	institutions.	
I	assigned	3	vice	presidents	to	oversee	
and	support	works	to	get	them	done	and	
ach ieve 	 goa ls 	 accord ing 	 to 	 the	
University’s	 strategies,	which	 to	be	 the	
University	 developing	 people	 towards	
creative	innovations	and	technologies.		

		 During	my	term	of	office,	I	have	set	
the	goals	to	be	tangibly	achieved,	which	
include	driving	our	University	to	become	
a	green	university.	Over	the	past	years,	
there	were	many	 campaigns	 taken,	 for	
example, 	 uses	 of 	 bicycles	 in	 the	
University’s	 areas,	 whereas	 a	 budget	
supporting	 repairs	 of	 existing	 bicycles	
was	provided	and	enabled	us	to	distribute	
bicycles	 to	 various	 faculties.	We	 have	
also	implemented	a	Sharing	Care	Project	
by	using	electric	vehicles	(EV)	within	the	
University.	 In	 the	 future,	 we	 will	 use	
electric	motorcycles	as	well.	

		 I	 believe	 that	 becoming	 the	 green	
university	 is	 the	 future	 preparedness,	
where	 carbon	 d iox ide	 is 	 lessen,	
environment	 is	 preserved	 and	 uses	 of	

internal	resources	are	reduced	in	order	
that	 the	University	 can	 be	 a	 good	 role	
model	for	communities.

	 Another	 goal	 is	 to	 develop	 non-
degree	 programs	 to	 support	 a	 new	
generation	of	graduates	or	workforce	who	
require	specific	knowledge.	The	programs	
are	learning	modules	which	students	may	
take	2	-	3	months	to	study	1	topic.	This	
modular	 system	 enables	 students	 to	
accumulate	 credit	 and	 keep	 the	 credit	
throughout	 the	 lifetime.	 Students	 will	
receive	 bachelor’s	 degrees	when	 their	
credit	 accumulations	 are	 completed.	 
At	 present,	 we	 are	 providing	 various	
programs	 such	 as	 Electric	 Vehicle	 
Repair	 and	Maintenance	 and	 Aircraft	
Repair	and	Maintenance.	

		 Another	 format	 of	 teaching	 and	
learning	is	a	credit	bank	system.	Students	
do	 not	 have	 to	 study	 for 	 4	 years	
continuously.	In	the	event	that	students	
wish	 to	work	 after	 having	 studied	 for	 a	
while,	 the	University	 shall	maintain	 the	
credit,	 whereas	 students	 can	 return	 to	
carry	on	their	studies	anytime.	We	already	
initiated	this	project	in	2018.

		 In	the	mean	time,	we	have	a	plan	to	
develop	our	personnel	both	in	supportive	
and	academic	lines	by	promoting	them	
to	achieve	greater	academic	standings,	
including	 developing	 graduates	 to	 be	
competent.	Most	 importantly,	 we	 shall	
equip	 our	 people	with	 knowledge	 and	
capabilities	contributing	to	their	works,	in	
order	 to	 drive	 the	 University	 towards	
goals.		We	are	now	sending	more	people	
to	conduct	analyses	 internationally.	We	
focus	 on	 creating	 innovations	 for	 our	
country.	 Recently,	 the	 University	 was	
granted	the	first	patent,	however,	we	shall	
move	 forward	and	 the	University	 is	still	
committed	to	supporting	our	researchers	
to	register	more	patents.

	 Since	 the	 beginning	 of	 being	 an	
acting	president	up	to	the	present,	I	have	
received	well	cooperation	from	all	Deans.	
I	would	like	to	extend	my	thankfulness	to	
all	here.	I	believe	that	working	as	a	team	
is	very	 important.	When	we	 join	hands,	
we	will	be	able	to	drive	the	University	to	
become	a	leading	university	domestically	
and	internationally.”
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ผศ.วิริยะ ศิริช�นนท์
รองอธิการบดี	

S P E C I A L  G U E S T S
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ชื่อ-สกุล	 :	ผศ.วิริยะ	ศิริชานนท์
ตำ�แหน่ง	 :	 รองอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร		
	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 เน้นการปรึกษาหารือและทำางานเป็นทีม	

ความมั่นคงในอาชีพและขาดกำาลังใจก็จะส่ง
ผลกระทบต่อนักศึกษาของเรา

	 ในด้านงานประชาสัมพันธ์	 ผมมุ่งหวังให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป	 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยของเรามีจุดเด่นทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชพี	ผมเห็นว่าทกุภาคสว่นควร
ช่วยกันสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 
การปลกูพืชสมนุไพรในพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั	
ซึ่งจะทำาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว	สามารถให้นักวิจัยค้นคว้า	ทำาการวิจัย
พืชสมุนไพรต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้งานวิจัยเพ่ิมขึ้น	 และ
คณะต่างๆ	 ก็สามารถนำาสมุนไพรไปแปรรูป
ห รื อ ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยได้	 หรือเมื่อก่อนมหาวิทยาลัย 
ของเรามีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ไส้กรอก	เราก็
สามารถนำาเรื่องราวตรงนี้มาต่อยอดและ
ประชาสมัพันธ์ได	้ทำาให้มหาวิทยาลยัเป็นท่ีรูจั้ก
ของเยาวชน	 รวมท้ังเป็นการชักชวนให้มี
เยาวชนเข้ามาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย 
มากยิ่งขึ้น”

	 “ งาน ท่ีผมดูแลในบทบาทของรอง
อธิการบดี	คือ	กองบริหารงานบุคคล	และศูนย์
ประชาสัมพันธ์	จากการที่ผมเป็นประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2552	 และเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต้ังแต่	 พ.ศ.	 2552	 ต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบัน	 รวมถึงเป็นอดีตประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย	
(ทปสท.)	 ทำาให้ผมทราบหลักการและวิธีการ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยัตลอดจนกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งสามารถนำามาใช้กับการดูแล 
กองบริหารงานบุคคล	จากการที่มหาวิทยาลัย
ของเรามีบุคลากรทั้งท่ีเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย	 ผมมีเป้าหมายท่ีจะ
สร้างความมั่นคงในอาชีพเพ่ือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงานมหาวิทยาลัย	รวมถึงการ
สรา้งความเปน็ธรรมในกรณีตา่ง	ๆ 	เชน่	สญัญา
จา้งไมเ่ปน็ธรรม	เมือ่มกีารเรยีกรอ้งกต้็องมกีาร
พิจารณาที่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทำาให้เกิดความ
เป็นธรรม	 เหตุผลท่ีผมให้ความสำาคัญกับการ
สร้างความเป็นธรรมก็เพราะบุคลากรของเรา 
มีความสำาคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่
นักศึกษา	แต่ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่มี
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	 “บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผมคอื
การดูแลทางด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย 
ทัง้ภาพรวมและรายละเอยีดโดยเฉพาะในงาน
ด้านการสร้างอาคาร	 ปัจจุบันเรากำาลังเตรียม 
ที่จะเข้าสู่การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก	
ยูไอ	 กรีนเมตริก	 (UI	 GreenMetric)	 โดยมี
มหาวิทยาลัยจากทั่วโลกกว่า	 700	 แห่งร่วม 
รับการประเมิน	 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	
(Green	University)	 น้ีเก่ียวข้องกับการมุ่งมั่น
พัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆ	เรื่อง	เช่น	การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะ	การจัดการ
การใชพ้ลงังาน	รวมไปถึงการจดัการระบบการ
ขนส่งภายใน	และเปน็แนวทางว่ามหาวิทยาลยั
จะผลติบคุลากรรุน่ใหมข่องประเทศในอนาคต
ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ

		 ปทีีผ่า่นมาเราไดม้กีารเตรยีมความพรอ้ม
ด้านการเก็บข้อมูลพื้นฐานไปแล้ว	 เพื่อร่วมกัน
พัฒนาระบบต่างๆ	 อันจะนำาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว	จากนั้นมีการจัดอบรมให้
ความรู้ กับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
ทั้งหมดก่อนจะมอบหมายภารกิจไปยังคณะ

ต่างๆ	 ต่อไป	 คาดว่าในปีน้ีเราจะเข้าสู่การ
ประเมินเพ่ือจัดอันดับเป็นครั้งแรก	 โดยต้ังเป้า
อยู่ใน	 30	 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย	ซึง่นับเปน็ความท้าทายอย่างมาก		

	 ในระยะสั้นมหาวิทยาลัยจะมีโครงการ
รณรงค์ต่างๆ	เช่น	ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก	
รณรงค์การประหยัดพลังงาน	 ขณะเดียวกัน 
ทุกคณะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
วิชาตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การจดัการสิง่แวดลอ้ม	รวมถึงสง่เสรมิงานวิจยั
ด้านนี้มากยิ่งขึ้น			

	 ส่วนงานด้านการสร้างอาคาร	 มีงาน
ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ิมเติม	 เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น	 
ขณะเดยีวกันชว่งเดือนพฤษภาคมถึงมถุินายน
จะมีการย้ายสำานักงานอธิการบดีไปยังอาคาร
ดงักลา่ว	ซึง่ในอนาคตจะมกีารจดัทำาสำานกังาน
สเีขยีว	(Green	Office)	ซึง่เน้นการใชท้รพัยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า	และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด	 เป็นการเริ่มต้น 
และสร้างความตระหนักให้กับภาคส่วนอื่นๆ	
ของมหาวิทยาลัยด้วย”

ชื่อ-สกุล	 :	ผศ.สวัสดิ์	ศรีเมืองธน
ตำ�แหน่ง	 :	 รองอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมชลประทาน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 	 ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 ทำางานเป็นทีม	ช่วยเหลือกัน	ปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ	ร่วมกัน	

PAGE 10



ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน 
รองอธิการบดี	
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ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองอธิการบดี
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ชื่อ-สกุล	 :	ผศ.นพรัตน์	ภัยวิมุติ
ตำ�แหน่ง	 :	 รองอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยสยาม
		 	 ปริญญาตรี	สาขาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 	 ปริญญาโท	สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 เน้นการมอบหมายและการบริหารจัดการให้งานสำาเร็จอย่างรวดเร็ว		

ติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ	
สำาหรับแผนงานในปี	 2563	นี้	 เป็นการกำากับ
ตดิตามใหแ้ตล่ะหนว่ยงานใชจ้า่ยงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและทันตามกำาหนดระยะเวลา	 
บนบรบิทของมหาวทิยาลยัภายใตง้บประมาณ
ที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อเป็นฐานให้เราได้รับ
พจิารณางบประมาณในปตีอ่ไป	ซึง่ในเบือ้งตน้
ดฉินัอยากเหน็มหาวทิยาลยัไดร้บังบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น	 นับว่าเป็นเรื่องยากและ
ท้ าทาย 	 เพราะรั ฐมี งบประมาณจำ ากัด	
มหาวทิยาลยัจงึจำาเปน็ตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญ
ที่มีอยู่เพื่อดึงงบประมาณจากช่องทางอื่นด้วย	
นี่คือความท้าทายที่จะต้องทำาต่อไป	

		 ในส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ	 
แต่เดิมนั้นงานสองส่วนนี้ทำางานแยกกัน	 
ต่อไปนี้จึงตั้งเป้าให้ทั้งสองงานนี้ เกิดการ 
บูรณาการกัน	เวลาไปบริการวิชาการก็ต้องหา
โจทย์กลับมาทำาวิจัยด้วย	 ขณะเดียวกัน 
ทำาอย่างไรจึงจะดึงงบวิจัยมาให้นักวิจัย 

	 “จากประสบการณก์ารทำางานกบัสถาบนั 
วิจัยและพัฒนามากว่า	 14	 ปี	 ซึ่งก่อนหน้านี้
ดิฉันเคยดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี 	 2550	
ประกอบกับเคยทำางานในฐานะกรรมการ 
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มาก่อน	 เมื่อได้รับความไว้วางใจจากท่าน
อธิการบดีให้เข้ามาทำาหน้าที่รองอธิการบดี
ดูแลงานนโยบายและแผน	 ควบคู่กับดูแล 
งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสบการณ์
การทำางานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

	 โดยภาพรวมในการทำางาน	 งานด้าน
นโยบายและแผนเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
การกำาหนดนโยบาย	 งบประมาณ	กำากับและ
ติดตามแผนงาน	 เพื่อเสนอของบประมาณ 
จากรัฐ	มาบริหารงานของมหาวิทยาลัย	และ
เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็นำามาจัดสรร
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้	 ซึ่งต้องมีการ

ของเราได้มากที่สุด 	 ซึ่ งทำาได้ โดยต้องมี  
เครือข่ายและติดต่อให้ถูกช่องทาง	 โจทย์วิจัย
ต้องตอบปัญหาสังคม	เพื่อให้เกิดการนำาไปใช้ 
ได้จริง	 ส่วนการบริการวิชาการทำาอย่างไรให้
รับงานภายนอกได้มากขึ้น	 เพื่อเป็นการดึง 
รายได้ส่วนหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัย	 บุคลากร 
ของเราเองก็จะได้นำาประสบการณ์และ 
ความรู้ ไปใช้ในสถานการณ์จริง	 และนำา 
องค์ความรู้ นอกห้อง เ รี ยนกลับมาสอน
นักศึกษาในชั้นเรียน

		 แม้งานที่ ได้รับมอบหมายเหล่านี้จะ 
ไม่ใช่งานที่ง่าย	 แต่คิดว่าก็ไม่น่าเกินความ
สามารถ	 จากความตั้งใจด้วยจิตที่บริสุทธิ์	
ทำางานเพื่อส่วนรวม	 และเพื่อ	 มทร.กรุงเทพ 
อันเป็นที่ รัก	 กอปรกับประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญที่มี	 รวมถึงการมีทีมงานที่ 
เข้มแข็ง	ดิฉันเชื่อมั่นว่างานต่างๆ	สำาเร็จลุล่วง
ไปได้อย่างแน่นอน”
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น�ยพิษณุวัตร สุจวิพันธ์
รองอธิการบดี	
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ชื่อ-สกุล	 :	 นายพิษณุวัตร	สุจวิพันธ์
ตำ�แหน่ง	 :	 รองอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการเงิน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการตลาด	Maladaren	University	ประเทศสวีเดน
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 สื่อสารชัดเจนและทำางานเป็นทีมอย่างมีความสุข	

ในส่วนที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านบัญช	ี
เช่น	เป็นผูต้รวจสอบบญัชสีหกรณ์	เมือ่ผมเข้ามา 
ดูแลกองคลังแล้วพบว่าเป็นงานท่ีท้าทาย	
เพราะคนทำางานต้องแม่นยำาเรื่องกฎระเบียบ
ต่างๆ	 ต่อไปผมมีเป้าหมายให้บุคลากรของ 
กองคลังมนีำา้ใจในการให้บรกิารผูท้ีม่าตดิต่องาน	
และสามารถให้คำาปรึกษาเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
แก่ผู ้ที่มาติดต ่องานได้ภายใต้กรอบของ
ระเบียบที่มีอยู่

		 ด้วยลักษณะของงานที่ต้องสร้างความ
ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในมหาวิทยาลัย	 
ผมจึงให้ความสำาคัญกับการบริหารงานในเชิง
สร้างสรรค์ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน	 ซึ่งทำาให้
เราได้ใจเพ่ือนร่วมงาน	นอกจากน้ียังเน้นเรื่อง
การทำางานเปน็ทีม	และมกีารกำาหนดเปา้หมาย
ของงาน	 รวมท้ังมีการประชุมในทุกขั้นตอน
ต้ังแต่เตรียมงาน	 วางแผนงาน	และกระจาย
งาน	 ไปจนถึงการติดตามงานและแก้ไขปัจจัย
ทีท่ำาให้งานไมส่ำาเรจ็โดยไมม่กีารกลา่วโทษกัน
ว่าเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่ง”	

	 “ เป้ าหมายของผมในบทบาทของ 
รองอธิการบดี	 คือ	 การนำาหน่วยงานในความ 
รับผิดชอบไปสู่ความสำาเร็จโดยท่ีบุคลากรมี
ความสุขกับการทำางาน	 งานในส่วนแรกท่ี 
ผมดูแลเป็นงานของกองพัฒนานักศึกษา	 
ผมมองว่าอยากให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด	
ปัจจุบันเห็นได้ว่านักศึกษาของเรามีศักยภาพ
หลายด้าน	 เช่น	 กีฬา	 ซึ่งในการแข่งขันกีฬา 
ราชมงคลที่ผ่านมาน้ันเราได้เหรียญมากเป็น
อันดับที่	 4	 	 ต่อไปกองพัฒนานักศึกษาก็จะมี
กิจกรรมในรูปแบบที่แปลกไปจากเดิมและ
เหมาะสมกับยุคดิจิทัล	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสมกับบรบิทสงัคม
ปัจจุบัน

		 งานอีกส่วนหน่ึงในความรับผิดชอบของผม	 
คือ	 งานกองคลัง	 ซึ่งผู้บริหารอาจมองว่าผมมี
ความรู้ทางด้านบัญชีและเคยช่วยงานมหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล	 :	 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว	เอี่ยมแฉล้ม
ตำ�แหน่ง	 :	 รองอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา		
	 	 ปริญญาโท		 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 	 	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 	 ปริญญาเอก	 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 มุ่งมั่น	ตั้งใจ	ทำางานไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

S P E C I A L  G U E S T S

ซึ่งต้องมีการสอดแทรกเรื่องเหล่าน้ีเข้าไปใน
หลักสูตรให้มากขึ้น			

	 เป้าหมายการทำางานด้านวิชาการใน 
ระยะสั้น	คือทำาอย่างไรจะผลักดันให้นักศึกษา
ได้ เรียนรู้ เ ต็มศักยภาพ	 ขณะเดียวกันก็มี  
การพัฒนาอาจารย์ควบคู่ไปด้วย	 โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ตำาแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น	 ส่วนเป้าหมายระยะยาว	 เป็นเรื่อง 
ของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ 
ทันสมัย	 มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศมากข้ึน	ในอนาคตดิฉันอยากเห็น 
การเปิดหลักสูตร	 Double	 Degree	 ของ
มหาวิทยาลัย	จริงๆ	ปัจจุบันเรามีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในระดับหน่ึง 
อยู่แล้ว	 แต่ในอนาคตอยากให้มีเพ่ิมมากขึ้น	 
ให้เด็กต่างชาติมาเรียนกับเรา	 ส่งนักศึกษา 
ของเราไปเรียนกับเขา	 มีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ในด้านวิชาการและวิจัย	 การศึกษา
และการทำางานตา่งวัฒนธรรมนกัศกึษาก็จะได้
เรียนรู้และได้ฝึกภาษาที่	2	ไปด้วย”

	 “ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากท่านอธิการบดี 
ให้ดูแลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย	 
โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ตลอดจนความต้องการของ
ตลาดแรงงาน	 รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยชั้นนำาแห่งอื่นๆ	 ได้	
โดยบัณฑิตของเราต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	 
ท่ีท้ังรู้ทฤษฎี	เก่งปฏิบัติ	และมีความคิดสร้างสรรค์	
ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 ขณะน้ีเรามีการจัดทำาหลักสูตรเ พ่ือ 
ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่	 โดยปรับปรุงเน้ือหา
ทำาความร่วมมือกับรายวิชาให้มีความทันสมัย	
มีการเชิญสถานประกอบการเพ่ือมาแลกเปล่ียน 
ในเชิงลึกว่า	 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการและสามารถ 
ปฏิบัติงานได้จริงและมีความคิดสร้างสรรค์	 
ในปัจจุบันสถานประกอบการไดใ้ห้ความสำาคญั
เรือ่งนวตักรรมและเทคโนโลยี	ตรงกับวิสยัทศัน์
ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคน 
สู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์	 

PAGE 18



ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
รองอธิการบดี	
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ผศ.ดร.นิรมล วรสิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดี		
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ชื่อ-สกุล	 :	ผศ.ดร.นิรมล	วรสิษฐ
ตำ�แหน่ง	 :	ผู้ช่วยอธิการบด	ี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(วท.บ.	เคมี)
	 	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(วท.ม.	เคมีอนินทรีย์)
	 	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.	เทคโนโลยีชีวเคมี)
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 มุ่งมั่นตั้งใจ	มองงานให้ออก	และทำาให้งานเกิดเป็นรูปธรรมให้ ได้			

		 ส่วนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	
ต้ังเป้าหมายไว้	 คือ	 การนำาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงมาใช้	 เพ่ือ
ให้มหาวทิยาลยัเปน็สถาบนัอดุมศึกษาทีไ่ด้รบั
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกมากย่ิงข้ึน	
โดยเราไดน้ำาระบบ	EdPEx	มาใชใ้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ระบบ 
ดงักลา่วเปน็ระบบประกนัคณุภาพการศึกษาท่ี
ปัจจุบัน	มีสถาบันการศึกษากว่า	20	แห่งได้นำา
ระบบน้ีมาใช	้ทีผ่า่นมาเราได้มกีารจดัอบรมการ
ใช้ระบบดังกล่าวให้กับบุคลากรระดับต่างๆ	
ของมหาวิทยาลัย	 ก่อนจะดำาเนินโครงการ
นำาร่องในคณะต่างๆ	ต่อไป		

		 ในอนาคตดิฉันอยากเห็นบัณฑิตของ
มหาวทิยาลัยเรยีนจบไปมงีานทำาทุกคน	ซึง่งาน
ด้านสหกิจศึกษามีส่วนสำาคัญอย่างมาก	 ถ้า
นักศึกษาเคยผ่านการฝึกงานในบริษัทเอกชน
หรอืสถานประกอบการท่ีมมีาตรฐานสงู	เดก็ได้
ฝกึงานจรงิ	ลงมอืปฏิบตัจิรงิ	ก็จะมคีวามพรอ้ม
ในการทำางานมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันด้วย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานก็จะเปน็เครือ่งรบัรองความนา่เชือ่ถือ
ให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง”

	 “ดฉินัไดร้บัมอบหมายจากท่านอธิการบดี
ให้ดูแลงานด้านสหกิจศึกษาและงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา	 รวมถึงช่วยงาน 
ท่านรองอธิการบดีผ.ศ.วิริยะ	 ศิริชานนท์	 
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารด้วย	 สำาหรับ 
เป้าหมายการทำางานด้านสหกิจศึกษาคือ 
การเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานใน 
สถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน	 เมื่อจบ 
การศึกษาแล้วสามารถหางานทำาได้ง่าย	

	 ทีผ่า่นมาเราไดร้ว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง	
ยกตัวอย่างเช่น	สภาอุตสาหกรรม	ซึ่งนอกจาก
ทำาความร่วมมือทางวิชาการกับเราแล้ว	 ยังมี
การจัดต้ัง	 The	 Future	 Technology	 and	
Innovation	Academy	หรือ	 FTI	 Academy	 
เพ่ือรองรับการดำาเนินการในการพัฒนาการ
ศึกษาและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในอนาคต	
โดยเช่าพ้ืนท่ีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย	 โครงการน้ีเรามี
การส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในหลายๆ	สาขา	 อีกแห่งหน่ึงคือ	บริษัท	 ฟู่ทง	 
กรุ๊ป	เทคโนโลยีการสือ่สาร	(ประเทศไทย)	จำากัด	 
ซึง่เปน็บรษิทัผลิตใยแก้วนำาแสงชัน้นำาในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	ก็รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เข้าปฏิบัติงานด้านงานสหกิจศึกษาเช่นกัน		
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ชื่อ-สกุล	 :	 ผศ.พีระพล		เดชะดนุวงศ์
ตำ�แหน่ง	 :	 ผู้ช่วยอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี	
	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยี	และอาชีวศึกษา
	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยการสื่อสารสองทางและทำางานแบบทีมเวิร์ค	
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รวมทั้งเป็นการเตรียมคนทำางานรุ่นใหม่ด้วย	
เมื่อคนรุ่นเก่าเกษียณอายุราชการไปแล้วก็จะ
มคีนรุน่ใหมเ่ขา้มาทำางานไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง	และ
ระบบงานกายภาพของมหาวิทยาลัยก็สามารถ
เดินต่อไปได้	

	 ทีมงานเป็นหัวใจสำาคัญในการทำาให้ 
เป้าหมายท่ีวางไว้บรรลุผลสำาเร็จ	 ดังน้ัน	 
ทีมงานจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	
ความรับผิดชอบ	 และทำางานแบบตรงไป 
ตรงมา	 เพราะเราต้องเข้าใจว่างานด้านน้ีมี 
เรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องซึ่งเป็น
ดาบสองคม	หากเรามีทีมงานท่ีซื่อสัตย์สุจริต 
ก็ปราศจากข้ อครหาด้ านผลประโยชน์ 	 
นอกจากน้ี	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ก็เป็นส่ิงท่ีจำาเป็น	โดยอาจมีการเชิญผู้เช่ียวชาญ 
ภายนอกมาอบรมเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ	 	 เช่น	 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง	 
รวมไปถึงมีการอบรมความรู้ในเชิงทักษะ 
ที่ต้องใช้กับการทำางานด้านกายภาพด้วย”

	 “ผมสอนหนังสือมานานกว่า	 30	 ปีแล้ว	
เมื่อเข้ามาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ 
งานด้านกายภาพซึ่งมีเงื่อนไขหลายด้าน	 เช่น	
คน	เวลา	งบประมาณ	ฯลฯ	จงึเปน็ความทา้ทาย
ในการทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายโดยต้อง
ก้าวข้ามอุปสรรคที่มาจากเงื่อนไขต่างๆ	 
สำาหรับเป้าหมายของการทำางานในระยะแรก
นัน้	ผมอยากสานตอ่งานทียั่งอยู่ในกระบวนการ
ให้สำาเร็จ	เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
กายภาพที่เป็นไปตามเป้า	

	 ในระยะต่อไปผมมองไปท่ีการสร้าง 
ความย่ังยืนด้านงานกายภาพของมหาวิทยาลยั	
โดยส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เขา้มาทำางานกายภาพมากข้ึน	จากเดมิท่ีเคยมี
การจา้งหนว่ยงานภายนอก	เพราะเมือ่บคุลากร
ในมหาวิทยาลัยดำาเนินงานด้านกายภาพ	 เช่น	
ออกแบบ	 เขียนแบบ	ดูแลอาคาร	 ฯลฯ	 ก็เป็น 
การประหยัดงบประมาณและเป็นการจัดการ
ความรูท้างดา้นงานกายภาพของมหาวิทยาลยั	
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ผศ.พีระพล  เดชะดนุวงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี
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อ�จ�รย์ชัยศักดิ์ คล้�ยแดง
ผู้ช่วยอธิการบดี

PAGE 24



ชื่อ-สกุล	 :	 อาจารย์ชัยศักดิ์	คล้ายแดง	
ตำ�แหน่ง	 :	ผู้ช่วยอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการโรงแรม	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
		 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการโรงแรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 คิดด้วยปัญญาและแก้ปัญหาด้วยการมีสติ

นักศึกษาไปพร้อมกัน	นโยบายของผมต่องาน
กิจกรรมนักศึกษา	 คือ	 ‘แปลก	 ใหม่	 ใหญ่	ดัง’	
เพราะเราเป็น	Creative	University	 กิจกรรม
ของนักศึกษาจึงต้องมีกิมมิก	 และโดดเด่น
แปลกใหม่	 นักศึกษามีเวทีแสดงออกทางด้าน
กิจกรรมมากขึ้น

		 งานอีกส่วนหนึ่งที่ผมดูแล	 คือ	 ศูนย์ศิลป
วัฒนธรรม	 ซึ่งมีความสำาคัญในการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี	ผมจงึมเีปา้หมายวา่อยาก
ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยน 
มาในเรื่องการทำางานยุคปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 
ผมได้วางแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบของงาน
ประเพณี	 เช่น 	 จากเ ดิมที่มีการจัดงาน 
ลอยกระทง	1	วัน	ก็ขยายมาเป็น	2	วัน	เพราะ 
ปีท่ีผ่านมาเราได้ผลตอบรับที่ดีและกระทง 
มีจำานวนไม่พอขาย	 โดยในปีนี้วางแผนว่า 
จะมีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศด้วย	 
จากเดิมท่ีมีแค่การประกวดนางนพมาศของ
ผู้ใหญ่”

	 “บทบาทหน้าท่ีของผมในตำาแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดี	 คือ	 ดูแลกองพัฒนานักศึกษาและ
ศนูย์ศิลปวฒันธรรม	ผมโชคดท่ีีมปีระสบการณ์
ในตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการท่ัวไปของ
คณะศิลปศาสตร์	 ซึ่งทำาหน้าท่ีดูแลกิจกรรม 
ของนักศึกษาในระดับของคณะ	 เมื่อเข้ามารับ
ตำาแหนง่ในปจัจบุนั	สิง่ท่ีทา้ทายต่องานในภาพ
ของมหาวิทยาลัย	คือ	ผมดูแลนักศึกษาเกือบ
หนึ่งหมื่นคน	 และดูแลสวัสดิการซึ่งเป็นงาน 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีด้วย	
เปน็การได้รบัโอกาสทำางานรบัใชม้หาวทิยาลัย
ท่ีเป็นเหมือนบ้าน	เพราะผมเรียนจบปริญญาตรี 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพและเคยเป็นประธานสโมสร
นักศึกษาฝ่ายกีฬา	 เมื่อเรียนจบแล้วผมก็สอน
หนังสืออยู่ที่นี่มากว่า	20	ปี		

		 ในการทำางานกองพัฒนานักศกึษานัน้เรา
ต้องเข้าใจความคิดและความต้องการของ
นกัศกึษายุคปจัจบุนัทีแ่ตกตา่งไปจากเมือ่ก่อน	
รวมท้ังให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของ
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ชื่อ-สกุล	 :	 นางฉัตรกาญจน์	ดรุมาศ
ตำ�แหน่ง	 :	 ผู้ช่วยอธิการบดี
ก�รศึกษ�	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคพายัพ
	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	 ปริญญาตรี	สาขาวิชานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สไตล์ก�รทำ�ง�น	 :	 ร่วมมือ	ร่วมใจ	โปร่งใส	เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

S P E C I A L  G U E S T SS P E C I A L  G U E S T S

การให้บริการเช่าสถานที่เป็นแบบบูรณาการ
องค์ความรู้และทักษะวิชาชีพของสาขาวิชา
ต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เช่น	การให้เช่าสถานที่เพ่ือ
จัดงานแต่งงาน	 จะผนวกเรื่องการตกแต่ง 
สถานท่ี	 อาหารและถ่ายภาพ	 โดยฝีมือของ
นักศึกษาในคณะท่ีเก่ียวข้อง	 เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปด้วย	 แต่ต้องใช้
เวลาปรับเปลี่ยนระเบียบทางราชการเพ่ือให้
เอื้อกับการทำางานพัฒนางานบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง	สมดุล	และ
ยั่งยืน

ส่วนงานกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย	 
ในอนาคตหากมีผลกำาไรมากขึ้น	 ก็จะเพ่ิม
สวัสดิการให้บุคลากรในด้านอ่ืนๆ	ให้หลากหลาย	
และจะมีการย้ายร้านค้าสวัสดิการเดิมไปยัง
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์	 
ปรับร้านให้ทันสมัย	 เพ่ิมจำานวนสินค้าให้ 

“ดฉินัไดช้ว่ยงานโครงการบรหิารสนิทรพัย์และ
งานกองทนุสวัสดกิารของมหาวทิยาลยัในสมยั
ท่าน	 ดร.สาธิต	 พุทธชัยยงค์	 เป็นอธิการบดี	
ปัจจุบันดิฉันดูแลงานบริหารสินทรัพย์	 งาน
สวัสดิการ	และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในบทบาทของผู้ช่วยอธิการบดี	 งานบริหาร
สินทรัพย์เป็นการจัดหารายได้โดยส่วนใหญ่ 
มาจากการให้เช่าสถานที่ซ่ึงว่างเว้นจากการ 
ใช้ทางการศึกษา	 ในรูปแบบของสำานักงาน	 
ซุ้มเครื่องดื่ม	 โรงอาหาร	 หอประชุม	 เป็นต้น	 
และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการให้
เช่า พ้ืน ท่ีบางส่วนของอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเชงิสรา้งสรรค	์ซึง่มสีภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทยมาตั้งสำานักงานอยู่ในชั้น	 
7,	8,	 10	และ	11	และในอนาคตอันใกล้จะมี 
ผูเ้ชา่รายย่อยอกีหลายราย	โดยตามแผนแมบ่ท
ของมหาวทิยาลยัจะพัฒนาพ้ืนทีด่า้นหนา้และ
ชั้น	 1	 เป็นพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์	 และปรับรูปแบบ

หลากหลาย	โดยเน้นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลยั 
เป็นหลัก	มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำาเนินการ
ทำาโรงงานผลิตเนื้อจำาหน่าย	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
จากคณะคหกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมานาน	
เช่น	ไส้กรอก	โบโลน่า	คุกกี้	เป็นต้น

ความท้าทายในการเข้ามาทำางานของดิฉัน 
นา่จะเปน็เรือ่งของภาวะเศรษฐกิจและกำาลงัซือ้
ของผู้บริโภค	 รวมถึงการให้ความร่วมมือของ 
ทุกฝ่ายในองค์กร	 เพราะเราจะต้องผลักดัน
ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคล
ภายนอกให้เกิดการยอมรับและสร้างรายได้ 
ว่าเราจะใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรใหค้น
ยอมรับและใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	 
ซึ่งการทำางานตรงน้ีต้องมองก่ึงรูปแบบธุรกิจ	 
มีโมเดลทางธุรกิจ	 ขณะเดียวกันก็ต้องยึด 
กฎระเบยีบเพราะเรายังเปน็หนว่ยงานราชการ”	
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น�งฉัตรก�ญจน์ ดรุม�ศ
ผู้ช่วยอธิการบดี
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